

Source :

เดลินิวส์ (ข่าว)

Date : 11 เม.ย. 2559 Page :

๙

No :

เพิ่มค่าปรับกักขังเป็นวันละ500บ.

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม ได้เปิดเผยถึงรายละเอียด พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 7 เม.ย. 59 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขอัตราเงินในการกักขังแทนค่าปรับจาก 200 บาท/วัน เป็น 500 บาท/วัน และห้ามกักขังเกินกำหนด 1 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป จะส่งกักขังแทนค่าปรับเกินกว่า 1 ปีได้แต่ไม่เกิน 2 ปี

โดยประเด็นสำคัญ ในบทเฉพาะกาลมาตรา 10 กำหนดให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้บังคับแก่ผู้ที่ถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่ในวันที่ พ.ร.บ.นี้บังคับใช้ด้วย และเมื่อคำนวณระยะเวลาการกักขังแทนค่าปรับตามอัตราใหม่แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นถูกกักขังมาเกินกำหนด 1 ปี แล้วให้ปล่อยตัวทันที ดังนั้นในวันที่ 8 เม.ย.นี้ ศาลชั้นต้น ต้องนำหมายกักขังแทนค่าปรับที่ออกไว้ก่อนวันดังกล่าวซึ่งผู้ต้องโทษยังถูกกักขังอยู่ มาคำนวณหาจำนวนวันที่ผู้ต้องโทษจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับโดยใช้อัตราใหม่ คือ 500 บาท/วัน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จำนวนวันทั้งหมดที่ผู้ต้องโทษจะต้องถูกกักขัง และเมื่อนับถึงวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้ต้องโทษรายใดถูกกักขังมาแล้วเกินกว่าหรือครบจำนวนวันที่คำนวณได้แล้ว ก็ต้องออกหมายปล่อยผู้นั้นทันที

สำหรับรายใดที่ยังกักขังไม่ครบ ก็ต้องออกหมายกักขังใหม่โดยแก้ไขจำนวนวันที่ต้องกักขังให้ตรงกับที่คำนวณได้ใหม่ และในกรณีที่ศาลพิพากษาไม่ถึง 200,000 บาท หากผู้ต้องโทษถูกกักขังมาเกินกำหนด 1 ปีแล้วต้องปล่อยตัวไปทันที ดังนั้นโดยสรุป บทเฉพาะกาล มาตรา 10 มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ต้องโทษที่ถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยระยะเวลาที่ผู้นั้นถูกกักขังผ่านมาแล้วจะต้องคิดคำนวณหักค่าปรับในอัตรา 500 บาท/วันด้วย.

ศาลพิทักษ์ทรัพย์สหรัตนนคร เอกโคไม่ทำเชื่อนหินพื้นไทย

ศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์ “นิคมสหรัตนนคร” หลังหนี้ท่วมเจียด 1 พันล้าน แคม “เอกโค” โรงงานผลิตหนังสำเร็จรูป รองเท้าสัญชาติเดนมาร์ก ตบเท้าพบ “อรรถกา” ยื่นคำขาดภายใน 1 เดือนหากไม่ตัดสินใจสร้างเชื่อนรอบนิคม พร้อมถอนลงทุนไปเวียดนาม

กรณีบริษัท สหรัตนนคร จำกัด เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา ขาดทุนสะสมกว่า 900 ล้านบาท ส่งผลให้เจ้าหนี้สิ่งฟุ้งล้มละลายบริษัทจึงเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนับตั้งแต่ปี 2553 ต่อมาในปี 2554 พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมรัตนนครได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้พื้นที่ 2,050 ไร่ เป็นส่วนที่พัฒนาระยะแรก 1,441 ไร่ ประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 867 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 38 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 536 ไร่ ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ขณะเดียวกันโรงงานที่ตั้งในนิคมเรียกร้องให้สร้างเชื่อนป้องกันน้ำท่วมรอบนิคม โดยมีเงื่อนไขว่าขนาดของกำแพงเชื่อนต้องสูงกว่าระดับน้ำท่วมเมื่อปี 2554 และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บริษัท สหรัตนนคร จำกัด แล้ว บริษัทจึงไม่มีอำนาจในทรัพย์สินทั้งหมดในนิคม

นางอรรถกา สัญญะเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการเข้าพบของนายมิคาเอล เฮมมิตซ์ วินเซอร์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารบริษัท เอกโค แทนเนอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตหนังสำเร็จรูป และผู้ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าจากหนัง เพื่อหารือถึงแผนการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและติดตามแผนการสร้างเชื่อนของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร เนื่องจากบริษัท สหรัตนนคร ไม่สามารถบรรลุแผนฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้การกู้เงินจากธนาคารออมสินไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น แผนการสร้างเชื่อนรอบนิคมจึงต้องชะลอออกไปโดยเอกโคฯ ใช้เวลา 1 เดือนในการชี้แจงถึงความชัดเจนในการสร้างเชื่อนรอบนิคม หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะถอนการลงทุนและย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม และไม่สนใจลงทุนในพื้นที่อื่นในประเทศไทย

ก่อนหน้านี้เอกโคฯได้ปิดโรงงานที่ จ.พิจิตรหลังได้รับผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และให้พนักงาน 500 คนมาประจำที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนฯ ทั้งนี้ ในส่วนของ กนอ. หนึ่งในเจ้าหนี้หากจะเข้าไปซื้อหุ้นทั้งหมดหรือสร้างเชื่อนถือเป็นการลงทุนที่ใช้เม็ดเงินหลายร้อยล้านบาท จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าจะคุ้มทุนหรือขาดทุน หรือจะได้กำไรจากส่วนใดรัฐบาลไทยและ กนอ.จะต้องมีคำตอบให้”

นายวิโรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา กนอ.ได้ให้บริษัทสหรัตนฯ กู้เงิน 30 ล้านบาท เพื่อสร้างเขื่อนคันดิน ซึ่งมีระดับที่สามารถป้องกันน้ำท่วมเท่ากับปี 2554 ได้ แต่ทางโรงงานในนิคมยังไม่พอใจ และเร่งให้สร้างเชื่อนที่มีกำแพงสูงกว่าระดับน้ำท่วมหรือสูงกว่า 4.5 เมตรขึ้นไป แต่การก่อสร้างลำช้าเอกชนจึงไม่มั่นใจและมีปัญหาการกู้เงินไม่ได้ ทำให้ชะลอการสร้างเชื่อนจนถึงปัจจุบัน

“เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทสหรัตนฯ เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ทุกอย่างในบริษัทและที่ดินในนิคมแล้ว ถ้ามว่าโรงงานจะถึงขั้นย้ายออกจนหมดหรือไม่คงไม่ถึงขั้นนั้น เพราะเอกชนส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดินเพื่อตัวโรงงาน ในส่วนของ กนอ. ต่อจากนี้จะต้องกลับไปดู พ.ร.บ.การนิคม ว่าให้อำนาจขอบเขตขนาดไหน จะมอบให้การนิคมเข้าไปดูแลกฎหมายไม่ได้เปิดช่องไว้ เพราะไม่ใช่สถานการณ์กิจการแบบปกติ ดังนั้นจึงขอข้อมูลรายละเอียดกว่านี้จึงจะรู้ว่าอำนาจ กนอ.สามารถทำอะไรได้บ้าง แต่จะเข้าไปควบคุมกิจการทั้งหมดในฐานะเจ้าหนี้ไม่สามารถทำได้ แม้จะมีบทบาทกำกับดูแลนิคมทั่วประเทศก็ตาม แต่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมีกฎหมายลงทุนอยู่จะเข้าไปควบคุมทั้งหมดไม่ได้และยังมีเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ด้วย”